

KINH TẾ KINH DOANH

NÓNG MỚI

Cuộc chuyển giao tài sản và quyền lực cho con cháu của các nhà tài phiệt Hong Kong

Người Tiêu Dùng

27/03/18 19:02 GMT+7

2 liên quan

Gốc

Tỷ phú giàu nhất HongKong (Trung Quốc) Lý Gia Thành tuyên bố chính thức từ chức chủ tịch của hai tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd và CK Asset Holdings Ltd ngày 16/3 để nhường quyền cho người con trai cả Victor Li.

Quyết định nghỉ hưu của ông là dấu hiệu của sự chuyển giao quan trọng quyền điều hành các tập đoàn lớn nhất của đặc khu, từ những người lao tâm khổ tứ gầy dựng các đế chế cho một thế hệ thừa kế trẻ hơn.

Trong khi ông cụ họ Lý được mệnh danh là "siêu nhân" trong việc "sờ đâu cũng ra tiền" thì con trai của ông phải đối mặt với kỳ vọng và áp lực của xã hội. "Thế hệ thứ hai luôn gặp nhiều áp lực. So với cha ông họ, họ luôn bị xã hội và đối tác làm ăn soi mói. Cha ông họ là những anh hùng" - Kevin Au, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp gia đình thuộc Đại học Chinese University of HongKong (CUH), nhận định.

Chân dung thế hệ thừa kế hay những người sẽ được trao quyền thừa kế của 5 gia đình tài phiệt tại HongKong như thế nào?



"Người cha không bao giờ cho con mình điểm tuyệt đối, nhưng Victor đạt 90 trên 100", tỷ phú Lý Gia Thành phát biểu về con trai cả Victor Li. Việc

VIDEO



Nhóm đạo chích dàn cảnh trộm xe máy ở Sài Gòn

Ngôi Sao 13 phút 1 liên quan



Khung cảnh mùa hoa dầu rơi cả một góc đường ở Cần Thơ

theo dõi chọn lựa được thực hiện trong nhiều chục năm và chính ông kèm cặp con trong sáu năm trước khi tuyên bố nghỉ hưu. - Ảnh: SCMP

Gia tộc Lý Gia Thành (Li Ka-shing)

Người sáng lập: Ông Lý Gia Thành, 89 tuổi, sinh năm 1928 tại Quảng Đông, di cư sang HongKong trong Chiến tranh Thế giới 2. Khởi đầu sự nghiệp bằng xưởng sản xuất hoa giả bằng nhựa, ông Lý đã xây dựng một đế chế toàn cầu trong các ngành bất động sản, hải cảng, viễn thông, năng lượng và bán lẻ... Năm 2012, ông Lý nói rằng người con trai cả Victor Li sẽ tiếp nhận vương quốc của mình, nhưng quá trình kèm cặp của ông kéo dài đến hôm nay.

Người thừa kế: Victor Li, là một kỹ sư 53 tuổi tốt nghiệp Đại học Stanford và đã được ngắm nghía để tiếp quản đế chế doanh nghiệp gia đình trong nhiều thập niên. Năm 1996, Victor bị bắt cóc và ông Lý đã trả 1 tỷ đô la HongKong tiền chuộc. "Người cha không bao giờ cho con điểm tuyệt đối, nhưng Victor đạt 90/100" - ông Lý trả lời các phóng viên về tài năng của con ông vào tháng 1/2018 vừa rồi.



Ở tuổi 90, lão gia Lý Triệu Cơ (giữa) vẫn chưa ngừng làm việc. Chưa ai biết ông Lý sẽ "nhường ngôi" cho con trai cả Peter Lee (đi sau ông) và con trai thứ Martin Lee (đi trước) khi nào. - Ảnh: Bloomberg

Gia tộc Lý Triệu Cơ (Lee Shau-kee)

Người sáng lập: Lý Triệu Cơ năm nay 90 tuổi, sinh ở Quảng Đông và di dân đến HongKong năm 1948. Là người đồng sáng lập Sun Hung Kai Properties, nhưng ông rời bỏ công ty này vào năm 1973 và thành lập Henderson Land Development năm 2014. Ông nói với tờ South China Morning Post rằng ông sẽ "về hưu từ từ" nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể nào.

Người thừa kế: Con trai cả Peter Lee hiện là Phó Chủ tịch của Henderson Land. Nếu là chủ tịch của Henderson China Holdings, Peter sẽ là người khuếch trương sự nghiệp của gia tộc tại Trung Hoa lục địa. Ông cũng phải "chia sẻ quyền hành" với em trai là Martin Lee - cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Henderson Investment và là chủ tịch / CEO của Miramar Hotel & Investment Co.



Giữa bão 'Avengers', Marvel tung trailer mới của 'Ant-man and the Wasp', hé lộ chân dung nữ phản diện Ghost

SaoStar 15 phút 1 liên quan



NÓNG 24H



Gác lại kỳ nghỉ lễ, sinh viên tình nguyện 'giải cứu' đura chuột giúp nông dân

Lao Động 11 giờ 3 liên quan



Cuộc sống gian truân của kỹ sư tố xe Toyota lỗi

VTC 17 giờ



Lên đời sản phẩm từ nuôi chồn hương để sản xuất cà phê hảo hạng

Dân Việt 5 giờ



Thạc sỹ, Hiệu trưởng trường cấp 3 bỏ nghề về trồng hoa, làm vườn

Dân Việt 16 giờ



Đổi đời nhờ trồng gấc

Thanh Niên 17 giờ



Huyền thoại ngành bia Jorge Paulo Lemann - tỷ phú thứ vị nhất thế giới

Zing 17 giờ 1 liên quan



Nông cụ 'Made in Ông Hát'

Lao Động 11 giờ



Tỉ phú Ai Cập 'bơm' nửa tài sản vào vàng

Thanh Niên 3 giờ



Tỷ phú Trịnh Dụ Đồng mất năm 2016. Quyền lực trong tập đoàn của gia tộc họ Trịnh hiện vẫn còn bỏ ngỏ và sẽ có sự tranh giành gay gắt của hai người cháu nội. So với các tập đoàn gia đình khác, gia tộc họ Trịnh được biết nhiều hơn tại Việt Nam thông qua các khách sạn New World, Ramada... - Ảnh: Bloomberg

Gia tộc Trịnh Dụ Đồng (Cheng Yu-tung)

Người sáng lập: Trịnh Dụ Đồng sinh năm 1925 tại Quảng Đông. Ông rời quê nhà đến Macau (Trung Quốc), làm việc trong một tiệm vàng và sau đó cưới con gái ông chủ. Sau chiến tranh, họ Trịnh di dân đến HongKong - nơi ông thành lập công ty xây cất New World Development vào năm 1970. Dưới sự dẫn dắt của ông, New World trúng thầu những công trình quan trọng, mang tính biểu tượng cho HongKong như trung tâm hội nghị tổ chức lễ trao trả HongKong vào năm 1997. Ông cũng được xem là "vua nữ trang" khi tập đoàn Chow Tai Took Jewellery Group của ông nắm đến 30% thị trường kim cương và nữ trang của đặc khu. Nhà tài phiệt giàu thứ ba của HongKong mất năm 2016.

Người thừa kế: Henry Cheng, con trai của nhà tài phiệt họ Trịnh, sinh năm 1946 tại HongKong. Sau khi tiếp quản một phần sự vụ tại tập đoàn của cha, Henry tiến hành thu mua chuỗi khách sạn Ramada. Công cuộc làm ăn với tỷ phú Donald Trump không thuận buồm xuôi gió và Trump kiện Henry về việc bán khu bất động sản nhìn ra bờ sông Manhattan, nhưng không thành công. Henry tuyên bố nghỉ dưỡng bệnh nhiều tháng trong năm ngoái.

Năm 2017, gia đình tuyên bố Henry mắc phải một căn bệnh bí ẩn và để lại dấu hỏi lớn là ai sẽ thừa kế đế chế của họ Trịnh. Andrian Cheng - con trai của Henry - được xem là sự lựa chọn kế tiếp. Adrian trở thành phó chủ tịch của New World vào năm ngoái. Chàng trai trẻ tốt nghiệp Harvard năm 2002, là người sáng lập của một công ty xây dựng các tòa nhà có chủ đề nghệ thuật và một hội đoàn chuyên hỗ trợ các nghệ sĩ mới nổi. Em gái của anh Sonia Cheng cũng tốt nghiệp Harvard, là chủ tịch của New World Hotel Management và điều hành công ty quản lý các khách sạn nổi tiếng Carlyle ở New York và Hotel de Crillon tại Paris.



Adam Kwok - người sẽ tiếp quản đế chế kinh doanh của gia tộc họ Quách - trong buổi họp báo cuối tháng 2/2018 tại HongKong. - Ảnh: Bloomberg

Gia tộc Quách Đạt Thắng (Kwok Tak-seng)

Người sáng lập: Là nhà phân phối rau quả ở Quảng Đông, ông Quách di dân đến HongKong sau chiến tranh và đồng sáng lập Công ty Sun Hung Kai Properties cùng với Lý Triệu Cơ vào năm 1963 (cả hai sau này trở thành đối thủ). Tỷ phú họ Quách mất năm 1990.

Người thừa kế: Người được chọn Walter Kwok bị bắt cóc vào năm 1996 cùng với con trai của Lý Gia Thành. Walter điều hành Sun Hung Kai đến năm 2008, và bị đẩy ra rìa do mâu thuẫn gia đình sau đó. Chủ tịch đương nhiệm Raymond Kwok, 64 tuổi, bị dính líu đến vụ điều tra về tham nhũng năm 2014, mà trong vụ này người em Thomas của ông bị phạt tù 5 năm.

Adam Kwok - con trai của Thomas - là sự lựa chọn sáng giá khi tốt nghiệp từ hai trường Đại học danh tiếng Stanford và Harvard. Christopher Kwok - con trai của Raymond - cũng tương tự vậy khi cùng tốt nghiệp hai trường nổi tiếng trên.



Hai cha con Peter Woo và Douglas Woo trong cuộc họp báo tháng 10/2013 tại HongKong. Tài sản của Peter Woo ước khoảng 7,8 tỷ USD. Peter hiện giữ vai trò cố vấn cao cấp. - Ảnh: Bloomberg

Gia tộc Bao - Ngô

Người sáng lập: Bao Ngọc Cang (Bao Yue-kong) sinh năm 1918 ở thành phố Ninh Ba. Sau khi đến HongKong, ông thành lập công ty vận tải đường biển và nhanh chóng phát lên và kiểm soát hai công ty thương mại của Anh quốc, rồi chuyển sang bất động sản. Ông Bao nghỉ hưu năm 1986 và mất năm 1991.

Người thừa kế: Peter Woo, con rể của Bao, sinh năm 1946 ở Thượng Hải. Peter tiếp quản Wheelock & Co và Wharf Holdings sau khi Bao về hưu và lấn sân sang mảng truyền hình cáp, viễn thông và internet băng thông rộng. Peter cũng tham gia cuộc đua trở thành người đứng đầu đặc khu nhưng thất bại. Ông từ chức chủ tịch Wheelock năm 2013 và hiện là cố vấn cao cấp của công ty.

Douglas Woo, con trai của Peter, vốn học kiến trúc Đại học Princeton, Hoa Kỳ và đã làm chuyên gia tư vấn tại UBS Group AG trước khi gia nhập Wheelock năm 2005.

Ricky Hồ - Hồ Thanh Bình